

# ĐẠI HỘI VÕ BỊ TOÀN CẦU KỲ THỨ 22

## CHỦ ĐỀ: “HƯỚNG VỀ TRƯỜNG MẸ”

THCSVSQVBQGVN – 06/07/2023



**Little Saigon, Nam California (Bình Sa)** – Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam [THCSVSQVBQGVN] đã long trọng tổ chức Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ 22, tại Nam California vào các ngày 30 tháng 6 đến 2 tháng 7 năm 2023. Trưởng ban tổ chức đại hội do cựu Sinh viên sĩ quan Hoàng Đình Khuê (khóa 16).

Đại hội quy tụ hàng trăm cựu Sinh viên sĩ quan, Hậu duệ và gia đình cựu sinh viên trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Tiền đại hội bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều Thứ Sáu ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster Blvd., Nam California, sau chương trình tiền đại hội là lễ truy điệu truyền thống đã được long trọng tổ chức vào lúc 6 giờ chiều tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, tại đây một lễ đài đã được thiết kế trang trọng theo khuôn mẫu của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, tham dự lễ truy điệu ngoài các cựu sinh viên trường võ bị còn có một số đồng hương thân hữu, các cơ quan truyền thông.

Chủ tọa buổi lễ truy điệu do cựu Đại tá Lương Chi, binh chủng Thiết Giáp, xuất thân khóa 10 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra theo đúng lễ nghi quân cách do các cựu sinh viên thực hiện, mở đầu buổi lễ các cựu sinh viên trong quân phục đại lễ sắp thành hai hàng để đón vị sĩ quan chủ tọa, sau tiếng kèn khai quân hiệu, vị sĩ quan chủ tọa đã được Tổng hội trưởng Lưu Xuân Phước và Trưởng ban tổ chức Hoàng Đình Khuê hướng dẫn duyệt hàng quân danh dự trước khi tiến vào vị trí hành lễ.



Tiếp theo toán hầu kỳ với quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ vào vị trí hành lễ. Nghi thức chào cờ và phút mặc niệm bắt đầu, trong lễ truy điệu với lời văn tế thật cảm động để tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, đặc biệt các cựu sinh viên trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường để bảo vệ nền tự do cho Miền Nam Việt Nam, trong lúc này ban tổ chức cũng đã dành một phút để tưởng nhớ đến cựu Sinh viên sĩ quan Nguyễn Minh Chánh Khóa 16 vừa mới qua đời tại Nam California.

Sau đó ban tổ chức mời vị sĩ quan Chủ tọa, ông Tổng hội trưởng và Trưởng ban tổ chức lên đặt vòng hoa tưởng niệm trước tượng đài, tiếp theo là 31 vòng hoa do các cựu sinh viên đại diện cho 31 khóa lần lượt lên đặt dưới chân lễ đài.

Sau phần nghi lễ, Trưởng ban tổ chức Hoàng Đình Khuê lên ngỏ lời cảm ơn quý quan khách, quý cơ quan truyền thông, cảm ơn đại gia đình cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc Gia, đoàn Phụ Nữ Lâm Viên và các cháu hậu duệ đã đến tham dự lễ truy điệu truyền thống.



Ông nói: “Buổi lễ Truy điệu truyền thống đã làm tôi vô cùng xúc động, cảm ơn Ban Nghi Lễ đã thực hiện buổi Lễ Truy điệu với Toán Quốc Quân Kỳ thật trang nghiêm trong khung cảnh bi hùng của màn đêm gió lạnh bao trùm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ, làm lòng tôi nhớ lại Kỷ niệm 61 năm về trước, đêm 21 tháng 12 năm 1962 tại trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Hồn Thiêng Sông Núi và Anh linh của các bậc tiền nhân, của các Niên trưởng đã về đây chứng giám cho lời nguyện cầu của các cựu SVSQ/TVBQGVN.

Trong màn đêm gió lạnh tại Tượng đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ với ánh lửa bập bùng kính xin hồn thiêng sông núi hãy độ trì chúng tôi để đạt thành ý nguyện trên bước đường phụng sự tổ quốc.”

Đại hội tiếp tục diễn ra vào thứ Bảy ngày 01 và chủ Nhật ngày 2 tháng 7 tại Hội trường trường trung học Warner Middle School 14171 Newland Ave, thành phố Westminster.

Kết thúc chương trình đại hội với buổi dạ tiệc được hân hoan tổ chức vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Mon Amour, thành phố Anaheim với sự tham dự khoảng 600 các cựu sinh viên, hậu duệ, gia đình và thân hữu, quan khách có cựu Đại tá Lê Bá Khiếu, Giáo sư Trần Huy Bích, Nhạc sĩ Võ Tá Hân, Ủy viên Giáo dục Học khu Westminster, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Giáo sư Dương Đại Hải... một số các cơ quan truyền thông.

Điều hợp chương trình do cựu sinh viên sĩ quan Hồ Văn Quỳnh. Sau phần nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, Trưởng ban tổ chức Hoàng Đình Khuê lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý vị giáo sư Văn Hóa Vụ, quý vị quan khách, quý Niên trưởng,

quý cơ quan truyền thông và đại gia đình Võ Bị đã đến tham dự Đêm Dạ tiệc mừng sự thành công của Đại Hội lần thứ 22.

Ông tiếp: “Chúng tôi rất cảm động và vui mừng tuy niềm vui chưa trọn vẹn nhưng cũng nói lên tấm lòng ưu ái của Quý vị Quan khách, của các Thầy Văn hóa vụ, các Huấn luyện viên và nhất là của Đại gia đình Cựu SVSQ và các Nàng Dâu Võ Bị cùng các Cháu Hậu duệ đã chung sức đóng góp trong Tình Tự Võ Bị với Tinh thần ‘Tự Thắng Để Chỉ Huy’ cùng Hương về Trường Mẹ đã đem lại thành công cho Đại Hội hôm nay.”

Trước tiên xin được Cám ơn các thành viên trong Ban tổ chức, từ các vị Niên trưởng cố vấn đến các anh em trong các tiểu ban... đã nhiệt tình giúp ban tổ chức trong suốt 4 năm qua. Kế tiếp xin cám ơn các Cựu SVSQ Mạnh Thường Quân đã ủng hộ các căn nhà cư trú cho gia đình cựu SVSQ về tham dự... và các Anh Em đã viết ra hai quyển sách bằng Anh ngữ có tên là “The Vietnamese National Military Academy and the Viet Nam War” cũng như phiên dịch ra Việt ngữ để mừng Đại Hội.

Chúng tôi cũng xin cám ơn hai vị nhân sĩ đã sáng tác nhạc phẩm mang tên “Hương Về Trường Mẹ” đúng với chủ đề của Đại Hội, đó là Nhà thơ Tuệ Kiên và Nhạc sĩ Võ Tá Hân. Sau cùng chúng tôi xin cảm tạ Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học khu Westminster đã giúp chúng tôi trong nhiều năm qua, đặc biệt trong kỳ đại hội này đã giúp chúng tôi có địa điểm hội họp trong 3 ngày tại trường Warner Middle School, trong lúc này ông mời Bà Frances Nguyễn Thế Thủy lên sân khấu để ông trao tặng món quà bày tỏ lòng biết ơn của ban tổ chức đại hội món quà trao cho bà là hai cuốn sách viết về Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, 1 cuốn bằng tiếng Việt và 1 cuốn dịch sang tiếng Anh, trong lúc này ông Hoàng Đình Khuê cho biết hiện hai cuốn sách đã có lưu giữ tại Thư Viện Quốc Gia Hoa Kỳ.

Đáp lời Bà Frances cảm ơn Ông Hoàng Đình Khuê và ban tổ chức, bà cho biết Học khu Westminster là một Học khu đầu tiên có tổ chức dạy tiếng Việt trong chương trình song ngữ, hai cuốn sách này sẽ giúp cho các em tìm hiểu về lịch sử của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam mà ông cha chúng đã kinh qua.

Cuối cùng ông Hoàng Đình Khuê nói: “Sở dĩ niềm vui chưa trọn vẹn là vì tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Anh Em đã giao phó cho tôi, đó là mời gọi gia đình Võ Bị cùng sum họp với nhau. Tôi xin nhận lỗi với Ban chấp hành Tổng hội cùng toàn thể Quý NT và Anh Em.”



Tiếp tục chương trình cựu sĩ quan Lưu Xuân Phước, Tổng hội trưởng lên phát biểu, ông cho biết: “Ông Hoàng Đình Khuê đã trải qua một thời gian bị đánh phá dữ dội nhưng ông không nản lòng, quyết tâm tổ chức thành công Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu, thay mặt Tổng Hội Võ Bị trao quà lưu niệm cho ông Hoàng Đình Khuê”, sau đó ông trân trọng giới thiệu Tân Tổng hội trưởng nhiệm kỳ 2023–2025 đã được đại hội tín nhiệm bầu lên đó là Cựu SVSQ Nguyễn Huệ (Khóa 25).



Tân Hội Trưởng lên cảm ơn tất cả các cựu sinh viên Võ Bị đã tín nhiệm bầu cho ông vào chức Tổng hội trưởng, ông hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những công tác mà đại hội đã giao phó. Sau đó Tân Tổng hội trưởng trao quà lưu niệm cho cựu Tổng hội trưởng.

Tiếp theo, các em Hậu duệ của Tổng hội lên hợp ca bản nhạc “Hương Về Trường Mẹ” do Nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ từ thơ Tuệ Kiên.

Tiếp tục ban tổ chức mời quý quả phụ Võ Bị lên sân khấu để Trưởng ban tổ chức và hai vị cựu Tổng hội trưởng, Tân Tổng hội trưởng vinh danh và tặng quà lưu niệm.



Sau đó là tiết mục các cựu sinh viên đến nhận hoa từ ban tổ chức để tặng cho các phu nhân, tỏ lòng biết ơn những nàng dâu Võ Bị luôn gắn bó bên nhau, nổi trôi theo vận nước.

Dạ tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do anh chị em nghệ sĩ thân hữu và gia đình trường Võ Bị Quốc Gia trình diễn. Mở đầu với nhạc phẩm “Có Những Người Anh” do ban hợp ca Lâm Viên trình diễn.

Kết thúc đại hội, mọi người lưu luyến chia tay, hẹn gặp lại nhau trong kỳ đại hội 23.

*Bình Sa*



---

*Nguồn: Internet eMail by **Tran Trong-Nhan** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Bảy, July 8, 2023  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*